



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โทรศัพท์ ๖๐๐๙
 ที่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓ ฉบับ
 เรียน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง และหัวหน้างานทุกท่าน

คณะกรรมการและสังคมศาสตร์	เลขรับ ๐๐๙๘
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑	
เวลา ๑๗.๑๒ น.	
<input type="radio"/> คณบดี <input type="radio"/> รองฯ วิชาการและศิลปวัฒนธรรม <input type="radio"/> รองฯ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา <input type="radio"/> รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ <input type="radio"/> ผู้ช่วยคณบดี <input checked="" type="radio"/> หัวหน้าสำนักงานคณบดี	

ตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาหนังสือ ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว ๑๕๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ สำเนาหนังสือสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น และสำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว ๙๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอส่งสำเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี สำเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และสำเนาหนังสือกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว ๙๓๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำเนาหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประชุม PAGTIB-ONE ๒ สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ดาวนิโหลตรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.

ในการนี้ กองกลางจึงขอประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ มายังท่าน รายละเอียดดังแนบ

เรียน คณบดี
 กองกลาง ๒๒๙ สำนักฯ นสอ ๓๖๖ สำนักฯ

(นางศุภจิตร์ นวกิจไพฑูรย์)
 ผู้อำนวยการกองกลาง

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓ ฉบับ
 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑